

ไม้ดอกไม้ประดับ

ไม้ดอกไม้ประดับ  
ไม้ดอกไม้ประดับ  
ไม้ดอกไม้ประดับ

# ดาวเรือง

## Marigold

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tagetes* spp.

ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่นิยมปลูกกันมาก ปลูกง่าย งอกเร็ว ต้นโต ให้ดอกมากโดยไม่ต้องดูแลมาก ไม้ค่อมมีแมลงรบกวน เมื่อดอกบานสะพรั่งเต็มแปลงพร้อมๆกันจะสวยงามมาก ดาวเรืองมีหลายชนิด มีสีส้มแตกต่างกันออกไปตามกลุ่มสีและผู้คัดผสมพันธุ์ แต่พอที่จะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้ คือดาวเรืองอเมริกัน ดาวเรืองฝรั่งเศส และดาวเรืองล่อ ดาวเรืองอเมริกันมีสีพื้น 3 สี คือ สีเหลือง ทอง และขาว

- พันธุ์เตี้ย                      สูง      12-16 นิ้ว
- พันธุ์สูงปานกลาง           สูง      16-18 นิ้ว
- พันธุ์สูง                        สูง      24-26 นิ้ว

ดาวเรืองฝรั่งเศสมีสีเหลือง ส้ม และแดงในดอกเดียว สูงประมาณ 8-12 นิ้ว

ดาวเรืองล่อมีสีเหลือง ส้ม แดงและสองสีในดอกเดียวกัน สูงประมาณ 10-16 นิ้ว



### การปลูกและการดูแลรักษา

ดาวเรืองเป็นพืชที่ปลูกง่าย แผลงรบกวนมีน้อยเพราะดอกดาวเรืองมีกลิ่นฉุน ทำให้แมลงรบกวนไม่ค่อยมี แต่ในระยะต้นเล็กจะมีพวกทากและแมลงกินใบรบกวนบ้าง ดาวเรืองสามารถปลูกได้ ทั้งแบบแปลงและปลูกในภาชนะซึ่งสะดวกในการนำไปประดับตกแต่งสถานที่ หากปลูกแบบเก็บดอก ตัดเป็นช่อเฉพาะดอกจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 2-3 บาท หากเป็นการปลูกในภาชนะตกแต่ง จะตกต้นละประมาณ 15-20 บาท แล้วแต่สายพันธุ์ ดาวเรืองนิยมการขยายพันธุ์แบบการเพาะเมล็ด หลังจากเริ่มเพาะถึงออกดอกประมาณ 2-3 เดือน ก็ได้ดอกบานสะพรั่ง



ลักษณะต้นกล้าดาวเรือง





ในกรณีการปลูกพืชในโรงเรือนแบบเปิด  
และ 19 หรือ 0-1991-6639 ขึ้นอยู่กับลักษณะ และ  
เกษตรศาสตร์ หรือโทร 036-362022-4  
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาที่สนใจ  
และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่  
สนใจได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในสาขาที่  
สนใจได้โดยตรงจากผู้รับผิดชอบในสาขาที่  
สนใจได้โดยตรงจากผู้รับผิดชอบในสาขาที่  
สนใจได้โดยตรงจากผู้รับผิดชอบในสาขาที่

2 ตารางเมตร

ด้วยวิธีปลูกในแปลงทดลองขนาด 5-7 เมตร  
ขนาดพื้นที่ปลูก การจัดการดินและปุ๋ย  
1 ตารางเมตร และใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก  
ได้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ตันต่อ 1 ตารางเมตร

การดูแลรักษาโรงเรือน

สามารถเป็นได้ดังนี้

การดูแลรักษาโรงเรือน EM และสภาพแวดล้อม  
ในโรงเรือน 1:1:1:2 ตามลำดับ ในขณะ  
ปลูกพืชในโรงเรือนให้หมักปุ๋ยคอก  
ด้วยมูลสัตว์ และปุ๋ยคอก 1 ตันต่อ 1 ตารางเมตร  
ก่อนปลูกพืชในโรงเรือน

ในการเจริญเติบโต

ในที่สุดแล้วเพราะการดูแลรักษา  
5 x 8 นิ้ว ปลูกในโรงเรือนได้ตั้งแต่ต้นกล้า  
ต้นกล้าจากโรงเรือนปลูกในแปลงทดลอง  
ออกดอกในช่วงเวลา 10-15 วัน  
การดูแลรักษาโรงเรือนในช่วงเวลา 8-10  
ไร่ 4-5 ไร่ การดูแลรักษาโรงเรือนในช่วงเวลา 5-8 ไร่  
หลังจากปลูกในโรงเรือน 5 x 8 นิ้ว จากพื้นที่  
หลังจากปลูกในโรงเรือนได้ 7-12 วันหรือในช่วงเวลา 1-2 ไร่  
การปลูกข้าวในโรงเรือนสามารถทำได้ดังนี้







การปลูกลูกดาวเรืองเพื่อการจำหน่ายในภาชนะ  
หลังจากเพาะเมล็ดได้ 7-12 วันหรือมีใบจริง 1-2 คู่  
ก็ย้ายปลูกลงในถุงขนาด 5 x 8 นิ้ว จากนั้นเมื่อมี  
ใบจริง 4-5 คู่ ก็ควรทำการปลิดยอดทิ้ง เพื่อให้  
ดาวเรืองแตกตาข้างขึ้นมาใหม่ ประมาณ 8-10  
ดอกต่อต้น จะทำให้ได้ดาวเรืองที่มีดอกใหญ่  
สมบูรณ์ หลังจากย้ายจากกระบะเพาะลงในถุงขนาด  
5 x 8 นิ้ว เมื่อดาวเรืองตั้งต้นได้ดีแล้วควรย้ายปลูกลง  
ในที่กลางแจ้ง เพราะดาวเรืองต้องการแสงแดดมาก  
ในการเจริญเติบโต

วัสดุปลูกควรเป็นดินปลูกที่ร่วนซุย น้ำ  
อากาศถ่ายเทได้ดี มีธาตุอาหารครบถ้วน ประกอบด้วย  
แกลบดำ แกลบดิบ ขุยมะพร้าว หนาดิน  
เปลือกถั่วลิสง ปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยหมักผสมกัน  
ในอัตราส่วน 1:1:1:2:1:2 ตามลำดับ ในขณะผสม  
ควรฉีดพ่น EM และกากน้ำตาลเพื่อจะได้ช่วยย่อย  
สลายวัตถุเป็นปุ๋ยได้ดีขึ้น

### การดูแลรักษาดาวเรือง

ใส่ปุ๋ยโบกาฉิมูลสัตว์, ดุลงละ 1 ช้อนโต๊ะต่อ  
1 สักดาห์ และฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนผลไม้ หรือปุ๋ย  
น้ำหมักชีวภาพ หากต้องการให้สีสดใสควรฉีดพ่น  
ด้วยฮอร์โมนเลือดหมูทุก ๆ 5-7 วัน และรดน้ำ วันละ  
2 ครั้งเช้าเย็น

ขณะนี้ในโครงการธุรกิจของนักเรียน  
ชั้นปีที่ 3 ได้ทำการปลูกลูกดาวเรืองและไม้ดอกไม้  
ประดับต่างๆ จำนวนมาก ทั้งชนิดพันธุ์และปริมาณ  
โดยวิธีการเกษตรธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี เพื่อการ  
จำหน่ายและการใช้ประโยชน์ หากท่านผู้สนใจต้อง  
การศึกษา ขอเชิญได้ที่เรือนเพาะชำโรงเรียนอาชีว  
เกษตรสงเคราะห์สระบุรี หรือโทร. 036-362022-4  
ต่อ 119 หรือ 0-1991-6639 ปิ่นดิษฐ์คำชี้แนะ และ  
ให้คำปรึกษาเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ